



โดย พศ. ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์  
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และ CEO - iTAX

# 4 เทคนิค Digital Transformation



## เพื่อสร้างความยั่งยืนของโลกที่นักบัญชีทำได้จริง



**ทุกวันนี้ งานของนักบัญชีคงไม่ปฏิเสธว่าส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเอกสารจำนวนมากและเอกสารเหล่านั้นมักอยู่ในรูปแบบกระดาษ**

**หลายท่านอาจเคยได้ยินว่าเราต้องตัดต้นยุคลิปตสุอายุ 5 ปีราว 17 ต้น สำหรับผลิตกระดาษ 1 ต้น เพื่อให้ได้กระดาษจำนวน 400 รัม หรือราว 200,000 แผ่น**

**จากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีการใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 3.9 ล้านตัน นั่นหมายความว่าทุกปีเราจะต้องตัดต้นไม้ปีละ 66.3 ล้านต้น หรือนาทีละ 130 ต้น เพื่อผลิตกระดาษให้เพียงพอต่อการใช้งาน**

**ลดใช้กระดาษ = เพิ่มความยั่งยืนของโลก**

ดังนั้น ในทางทฤษฎี หากเราสามารถลดการใช้กระดาษได้แม้เพียง 10% เราจะได้ต้นไม้คืนกลับมาราวปีละ 6.63 ล้านต้น ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มได้อีกปีละ 60,000 -100,000 ล้านตันต่อปีเลย ซึ่งเป็นการเพิ่มความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้โดยเริ่มจากการลดการใช้กระดาษ

### คำถามสำคัญคือ แล้วนักบัญชีจะมีส่วนร่วมในการลดใช้กระดาษได้อย่างไร?

นี่คือจุดเริ่มต้นของแนวคิด Paperless office ที่มุ่งลดการใช้กระดาษให้ได้มากที่สุดที่นักบัญชีเองก็สามารถมีส่วนร่วมได้ นักบัญชีก็กับการมีส่วนร่วมด้านความยั่งยืนของโลกด้วย Digital Transformation ที่ทำได้จริง

**ประโยชน์หลักของกระดาษในงานของนักบัญชี** คือ เป็นเครื่องมือสำหรับบันทึกข้อมูลให้ปรากฏเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ดังนั้น หากเราปรับมุมมองว่ากระดาษเป็นเพียงหนึ่งในรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่นักบัญชีทุกคนคุ้นเคยและ

ให้การยอมรับเท่านั้น นักบัญชีก็สามารถมองหาทางเลือกอื่นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับกระดาษและยังมีมาตรฐานที่นักบัญชียอมรับได้ ก็จะสามารถลดการใช้กระดาษได้ และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีได้อีกด้วย จึงเป็นที่มาของแนวทางการพัฒนาการทำงานของนักบัญชีด้วย Digital Transformation

### “การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกับการทำงานมักจะเกิดจากแรงจูงใจ 3 ด้าน ได้แก่ เพื่อลดต้นทุน เพื่อลดความผิดพลาด และเพื่อเพิ่มเนื้อหา”

ดังนั้น การนำ Digital Transformation เข้ามาใช้แทนที่กระดาษจึงไม่ควรคำนึงเพียงแต่ต้องการลดการใช้กระดาษแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่นักบัญชีควรคำนึงด้วยว่าสามารถช่วยลดต้นทุน ลดความผิดพลาด หรือเพิ่มเนื้อหาให้แก่ตนเอง องค์กร หรือลูกค้าได้ด้วยหรือไม่ ซึ่งสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้ด้วย ก็มีโอกาสนักบัญชีจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมกับเพิ่มความยั่งยืนของโลกไปด้วยในตัว อันเป็น Digital Transformation ที่มีความยั่งยืนมากกว่า

# 4 งานบัญชี ที่เปลี่ยนเป็น Paperless ได้ด้วยเทคโนโลยี

**01** ลดการใช้เอกสารภาษีแบบกระดาษด้วยไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี จะมีทางเลือกตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 15) ที่สามารถดำเนินการเพื่อขอใช้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมถึงหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) และสลิปเงินเดือน ซึ่งสามารถใช้รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องพิมพ์เป็นกระดาษ และไม่ต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ ช่วยลดต้นทุนค่ากระดาษ ค่าจัดส่ง ลดเวลาได้พร้อมกัน อีกทั้งยังป้องกันการสูญหายได้ด้วย



**02** ลดการยื่นภาษีแบบกระดาษด้วยการยื่นผ่านระบบ e-Filing เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่น การยื่นภาษีรายเดือน ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30, ภ.พ.36 เป็นต้น กรมสรรพากรเปิดช่องทางให้สามารถยื่นผ่านระบบ E-Filing ได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดต้นทุนกระดาษ และเวลาที่ใช้ในการติดต่อกับสำนักงานสรรพากรพื้นที่แล้ว ยังสามารถยืดเวลายื่นภาษีได้อีกถึง 8 วัน ช่วยให้เวลาบริหารกระแสเงินสดขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากเอกสารภาษีแล้ว สำนักงานประกันสังคมก็เปิดโอกาสให้ยื่นรายการจ่ายเงินสมทบสปส.1-10 ผ่านระบบ SSO e-Service บนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม รวมถึงการเพิ่ม/ลดลูกจ้างในระบบประกันสังคมของนายจ้างได้ด้วยโดยไม่ต้องเดินทาง ไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่แต่อย่างใด



**03** ลดกระบวนการวางบิลเป็นกระดาษ แล้วใช้ระบบวางบิลออนไลน์ กระบวนการวางบิลที่ยังเป็นระบบกระดาษก่อให้เกิดภาระในการจัดการเอกสารสำหรับทั้งผู้รับและผู้จ่าย เพราะต้องสิ้นเปลืองพลังงานในการเดินทาง อีกทั้งผู้จ่ายเมื่อรับเอกสารมาแล้วจะมีต้นทุนในการจัดเก็บเอกสารเพิ่มขึ้นด้วย หากสามารถปรับระบบงานภายในให้สามารถวางบิลผ่านระบบออนไลน์ได้ เอกสารทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้มีต้นทุนในการจัดเก็บที่ต่ำลง และยังลดใช้กระดาษรวมถึงต้นทุนในการจัดเก็บกระดาษไปได้อีกมากด้วย



**04** ลดการจ่ายเงินด้วยการใช้เช็ค แล้วใช้การโอนเงินผ่าน Internet Banking การจ่ายเงินด้วยเช็คก่อให้เกิดต้นทุนทั้งฝั่งผู้จ่ายและผู้รับเพราะต้องมีทั้งค่าเช็คและต้นทุนการเดินทางเพื่อรับเช็คและขึ้นเงิน ดังนั้น หากสามารถเปลี่ยนมาใช้วิธีชำระโดยการโอนเงินได้ จะสามารถลดต้นทุนได้สำหรับทุกฝ่าย และลดการใช้กระดาษรวมถึงลดการสิ้นเปลืองพลังงานเพื่อเดินทางด้วย



## นักบัญชีสร้างความยั่งยืนให้โลกใบนี้ได้ เพียงแต่เปิดใจใช้เทคโนโลยี

งานจำนวนมากของนักบัญชีทุกวันนี้สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการแทนนักบัญชีได้ เช่น โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สามารถออกเอกสารต่าง ๆ ที่นักบัญชีจำเป็นต้องใช้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ทันทีเมื่อเพิ่มธุรกรรมของกิจการแต่ละครั้ง หรือ โปรแกรมเงินเดือน Paystation ที่ช่วยเตรียมไฟล์ ภ.ง.ด.1, สปส.1-10, สลิปเงินเดือน, ไฟล์จ่ายเงินเดือน Payroll ของธนาคาร, ใบ 50 ทวิ และเอกสารอื่นๆ ได้อัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลดต้นทุน เพื่อลดความผิดพลาด และเพื่อเพิ่มเนื้องานให้นักบัญชีอยู่แล้ว การเปิดใจรับ Software เข้ามาช่วยงานนักบัญชีจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่สร้างประโยชน์ให้ทั้งกับนักบัญชี องค์กร ลูกค้า และความยั่งยืนบนโลกใบนี้ด้วย

